



Tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Bác

PHAM NGỌC HÒA*

Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đồng Tháp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Qua 3 năm thực hiện, Đồng Tháp tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện hiệu quả, từng bước lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Chú trọng tập trung công tác tuyên truyền, tập huấn, triển khai

Đồng Tháp chủ động và sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW). Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 21-10-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW*; Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 10-1-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2020*; Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 21-4-2017, của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về *chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”*; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 8-2-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng năm 2018*; Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 25-12-2018, về *thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*.

Sau hơn 3 năm, Đồng Tháp tổ chức 3.155 lớp học, với 286.911 người dự, trong đó có 145.330 đảng viên, đạt

98,73%. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai trong các kỳ sinh hoạt của chi hội, tổ hội với 141.581 lượt đoàn viên, hội viên tham dự⁽¹⁾. Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo phát hành 66.000 quyển sổ tay rèn luyện đảng viên với tựa đề: “*Cán bộ, đảng viên Đồng Tháp xây dựng phong cách dân chủ, khoa học, nêu gương*”, với nội dung là trích những câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

* ThS, Học viện Chính trị khu vực IV

(1) Tỉnh ủy Đồng Tháp (2019): *Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, số 462-BC/TU, ngày 28-3-2019



Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019” tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) ngày 24-3-2019

NGUỒN: TOGUOC.VN

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm.

Những kết quả đáng ghi nhận bước đầu

Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hằng năm; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chẳng hạn, huyện Lai Vung tập trung nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự giác, trung thực của cán bộ,

đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Thành phố Sa Đéc tập trung vào cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa “hồng”, vừa “chuyên”; các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền; công tác quản lý đất đai, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Huyện Tân Hồng tập trung vào các nội dung kỷ cương, trách nhiệm; hết lòng, hết sức

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm; tận tụy, gắn bó với nhân dân. Thành phố Cao Lãnh tập trung thực hiện nội dung “xuống phố, về làng”, hằng tháng cán bộ, công chức, viên chức đến địa bàn phụ trách nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc...

Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng và duy trì gần 140 mô hình tiêu biểu (an sinh xã hội; khuyến học, khuyến tài; bảo đảm an ninh trật tự; cải cách thủ tục hành chính...). Điển hình là thị xã



Hồng Ngự với mô hình “Mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo”; mô hình “ba trong một” (trẻ mới sinh đăng ký làm khai sinh, sẽ được giúp làm thủ tục nhập hộ khẩu và cấp thẻ Bảo hiểm y tế); tổ hùn vốn giúp nhau làm kinh tế; trạm dừng chân nghĩa tình. Huyện Tam Nông với mô hình “3 hộ khá giàu giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”; hộp thư lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân đối với cán bộ, công chức xã trong giải quyết thủ tục hành chính; chính quyền thân thiện với chủ đề “trả kết quả tận nhà cho người neo đơn và gia đình khó khăn”. Huyện Thanh Bình có phong trào chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với nhân dân. Huyện Cao Lãnh thực hiện mô hình Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác; tiết kiệm nuôi heo đất mua bảo hiểm y tế của xã Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Thọ. Thành phố Cao Lãnh tổ chức mô hình chính quyền thân thiện với phương châm 6 luôn “mỉm cười, lắng nghe, nhẹ nhàng, thấu hiểu, giúp đỡ, thân thiện”. Huyện Lấp Vò với mô hình ghi nhật ký làm theo Bác Hồ; mỗi đảng viên đóng góp giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố Sa Đéc với phong trào người cảnh sát giao thông thân thiện, lịch sự; xe rác thanh niên; vườn hoa công sở; tổ bảo vệ môi trường

trong sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp với phong trào gắn cam-ê-ra giám sát an ninh; cấp phát giấy chứng minh nhân dân tận nhà cho các hộ nghèo, người già trên 60 tuổi, người có công, người tàn tật; nêu gương những đồng chí tiêu biểu trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp với phong trào nâng bước em tới trường; hũ gạo tình thương; cây nước sạch trên biên giới...

Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị; đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, có trên 83% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ⁽²⁾.

Công tác thông tin, tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được các cấp ủy, tổ chức đảng và

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung học tập chuyên đề hằng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học lồng ghép, tích hợp vào các môn học để giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ sách “*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh*”; tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ,... góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức cho giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác. Cùng với đó, công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân

(2) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp: *Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*, số 592-BC/BTGTU, ngày 7-12-2017

tiêu biểu cũng được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức, như tổ chức gặp mặt, giao lưu, lễ báo công; giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng,... đã góp phần tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ba năm qua, tỉnh Đồng Tháp tôn vinh 66 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xem xét, lựa chọn 9 tập thể và 17 cá nhân tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh... Qua đó, đã cổ vũ, động viên nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực làm theo, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ thực tiễn, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở được tăng cường. Các cấp ủy ngày càng chủ động và sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm,... Tất cả đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng và thực hiện

phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành⁽³⁾.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc học tập, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW chưa thật sự được triển khai sâu rộng trong nhân dân; kết quả “làm theo” gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu và quảng bá, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” chưa bài bản, nền nếp. Một số cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; việc cam kết thực hiện còn hình thức, chưa cụ thể, chưa gắn với vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn chung chung, chưa cụ thể, thiết thực, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên việc phát động phong trào thi đua, xây dựng mô hình “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế⁽⁴⁾. Một số cán bộ, đảng viên còn

có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở mức độ khác nhau. Những hạn chế này do nhiều nguyên nhân: một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa sâu sát, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên tại cơ quan, đơn vị để tạo sự đồng bộ trong “học tập” và “làm theo” Bác; tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo chưa rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên...

Một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Để phát huy hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới, trong đó cần tập trung các giải pháp chủ yếu sau:

(3) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp (2018): *Hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*, số 42-HD/BTGTU, ngày 8-1-2018

(4) Tỉnh ủy Đồng Tháp: *Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, số 182-BC/TU, ngày 30-3-2017



Một là, Tỉnh ủy Đồng Tháp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 khóa XII của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, có năng lực công tác. Đồng thời, các cấp ủy cần chỉ đạo chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cần gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên cần liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo, nhất là đối với

đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. Mặt khác, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn của đất nước.

Ba là, Tỉnh ủy Đồng Tháp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, thực hiện phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tâm với cán bộ cấp dưới, hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ, nâng cao ý thức giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Mặt khác, định kỳ hằng tháng, quý, Tỉnh ủy Đồng Tháp nên tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó biểu dương và nhân rộng các mô hình này ra cả nước.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội cần tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề với hình thức phù hợp, hiệu quả; phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặt khác, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp cần tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh, lồng ghép nội dung học tập chuyên đề năm 2019 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những cách làm hình thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị ra khỏi hàng ngũ của Đảng ■